

THỤY PHONG

# Về làng ngõ phố



Cuộc sống của người dân Thụy Phong ngày càng nâng cao.

**T**rong số 47 xã của huyện Thái Thụy thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) ít địa phương nào có diện mạo nông thôn đẹp và khang trang như xã Thụy Phong. Về Thụy Phong hôm nay, đi trên những tuyến đường giao thông nông thôn trong xã hai bên đường đều được trồng hoa, cây xanh, đặc biệt còn lắp cả hệ thống đèn cao áp chiếu sáng... không ít người ngỡ ngàng tưởng đây là phố.

**Làng quê đổi thay**

Ở Thụy Phong, không chỉ có con đường tỉnh lộ 456 chạy qua địa bàn vừa mới được nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng mà còn cả những tuyến đường giao thông bằng bê tông rộng rãi trong các thôn, xóm. Không những thế, nhiều tuyến đường giao thông trong xã được dọn sạch cỏ dại để trồng hoa, cây xanh,

cây cảnh, đặc biệt là lắp cả hệ thống bóng đèn cao áp. Khi buổi tối đến, các bóng đèn cao áp được thấp sáng không những tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn giúp làng quê Thụy Phong thêm bừng sáng, lung linh y như các tuyến phố tại các khu đô thị. Chứng kiến những đổi thay của quê hương, ông Đặng Văn Mộng, năm nay đã ngoài 70 tuổi, thôn 3 Đồng Hòa chia sẻ: So với trước kia thì giờ đây làng quê Thụy Phong đã thay đổi rất nhiều. Những con đường làng, ngõ xóm nhỏ, hẹp giờ đã được mở rộng bằng bê tông hóa, ô tô có thể vào tận ngõ, cuộc sống của người dân cũng khá giả hơn, nhất là được sử dụng nước sạch sinh hoạt bảo đảm vệ sinh...

Hệ thống giao thông nông thôn được xây dựng mở rộng đã tạo nên diện mạo mới cho làng quê Thụy Phong và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hiện nay, 100% đường trục giao thông liên xã, liên thôn và đường ngõ xóm trên địa bàn xã được bê tông hóa, rộng từ 3 - 5m, giúp người dân đi lại thuận lợi. Để có được hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ như hiện nay, trong quá trình xây dựng NTM xã đã huy động người dân địa phương đóng góp 3 tỷ đồng; vận động hàng trăm hộ dân tháo dỡ gần 1.000m tường cổng đất, hàng trăm mét vuông đất thổ cư để xây dựng mở rộng các tuyến đường trục thôn, xóm trên địa bàn.

**Điểm sáng trong phát triển công thương**

Giao thông thuận lợi là điều kiện để xã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trở thành điểm sáng trong phát triển công thương của huyện. Toàn xã, hiện có 3

doanh nghiệp sản xuất giầy da, may mặc tạo việc làm cho hơn 600 lao động với thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: mây tre đan, cơ khí, chế biến gỗ, xây dựng, may mặc phát triển đều khắp ở 10 thôn đã giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã năm 2019

dự kiến đạt trên 150 tỷ đồng. Ngoài ra, phát huy lợi thế địa phương có tuyến đường tỉnh lộ 456 chạy qua gần 3km và có 2 chợ nông thôn: chợ Hồ, chợ Đồng Hòa, thu hút hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán. Giá trị thương mại, dịch vụ năm 2019 của xã dự kiến ước đạt 120 tỷ đồng. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp của xã có bước phát triển, trong đó thu hút được một số doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất mang hiệu quả kinh tế cao.

Có thể khẳng định, công cuộc xây dựng NTM đã tạo ra bước ngoặt lớn cho Thụy Phong thay đổi về diện mạo nông thôn cũng như phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nếu như năm 2010, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người mới hơn 10 triệu đồng/năm thì đến năm 2018 đã tăng hơn 331 tỷ tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 70%, còn lại là giá trị sản xuất nông nghiệp. Cùng với phát triển kinh tế, xã còn quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế để hình thành nền móng vững chắc cho tương lai. Kết quả công tác y tế, giáo dục nhiều năm của xã luôn nằm trong top đầu của huyện, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...

# Chung tay xây dựng nông thôn mới

**T**hực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ xã Thụy Phong (Thái Thụy) đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình thiết thực, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Không chỉ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và xây dựng tổ ấm gia đình, những năm qua, các cấp hội phụ nữ xã Thụy Phong đã vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt vào việc xây dựng NTM. Trong đó, phải kể đến thành công của cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" gắn với các tiêu chí xây dựng NTM. Nhất là trong 2 năm (2018 - 2019) vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền Thụy Phong quyết tâm, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cùng với các chi hội tổ chức nhiều hoạt động xây dựng NTM, trọng tâm là củng cố tổ chức hội, chăm lo phát triển hội viên, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh hai bên đường tạo cảnh quan NTM.

Chúng tôi đến thôn 1 Phong Lâm, ấn tượng đầu tiên là đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ; những hàng hoa lung linh khoe sắc được trồng trải dài hai bên đường đi vào làng. Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Thời gian qua, cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cấp hội phụ nữ xã đã tích cực vận động hội viên tham gia dọn cỏ dại để trồng thay thế bằng các loại hoa mười giờ, hoa sam, hoa chiếu tím, cây vàng anh và cây xanh bóng mát dọc

hai bên đường giao thông nông thôn. Kết quả, toàn xã đã trồng được trên 15km đường hoa, cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường NTM thêm khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, để thực hiện tiêu chí về môi trường, Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đến người dân; vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quang vào ngày 24 hàng tháng, tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt; xây dựng bể chứa bao bì thuộc bảo vệ thực vật, phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn...

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng thành công NTM nên những năm gần đây, Hội LHPN xã đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong đó, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng NTM, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hàng trăm hội viên. Vận động hội viên giúp đỡ gia đình hội viên nghèo phát triển sản xuất bằng hình thức cho vay vốn không lấy lãi. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Duy, thôn 1 Đồng Hòa là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, sáng tạo, khởi nghiệp tại địa phương. Từ một tổ sản xuất mây tre đan nhỏ với vài lao động, đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Duy phát triển thành

cơ sở mây tre đan có quy mô sản xuất lớn với hàng vạn sản phẩm/năm, thu hút 200 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Duy chia sẻ: Thành công của cơ sở hôm nay luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN xã trong việc tạo điều kiện cho tôi tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, Hội phối hợp cùng cơ sở để tổ chức các lớp đào tạo nghề mây tre đan cho hội viên phụ nữ trong xã, giúp cơ sở của tôi có nguồn lao động gia công để sản xuất ổn định.

Tính đến năm 2019, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện do Hội LHPN xã trực tiếp quản lý là trên 7 tỷ đồng cho 205 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hầu hết hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng tỷ lệ hộ khá, giàu trong toàn Hội. Cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ xã đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, ủng hộ kinh phí xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi trong xây dựng NTM, Hội LHPN xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng 5 tuyến đường giao thông nội đồng và kênh mương cứng theo tiêu chí NTM...

Từ những việc làm cụ thể, đến nay, hội viên phụ nữ xã Thụy Phong đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM, thời gian tới, Hội LHPN xã Thụy Phong tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực gắn với phong trào xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

MAI TRANG

**Ông Trần Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Phong**



Có được thành quả trong xây dựng NTM là nhờ địa phương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ; sự giúp đỡ tận tình của cấp trên, nhất là sự ủng hộ công sức, vật chất của nhân dân, doanh nhân tại địa phương và con em quê hương sống, học tập, công tác tại mọi miền Tổ quốc. Phát huy thành quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Từ đó, xây dựng quê hương Thụy Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

**Ông Nguyễn Văn Doãn, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong**



Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc tích cực các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, huyện đã tạo điều kiện để xã huy động các nguồn lực xây dựng đạt 19/19 tiêu chí NTM và được tỉnh xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn NTM vào tháng 9/2019.

**Anh Nguyễn Văn Hoàng, thôn 1 Phong Lâm, xã Thụy Phong**



Nhờ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, bờ vùng, bờ thửa trong xã được đầu tư, mở rộng trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất với quy mô lớn. Hiện nay, trong xã có một số mô hình tích tụ ruộng đất từ vài héc-ta đến hàng chục héc-ta để sản xuất cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Riêng cá nhân tôi hiện đã mượn hơn 10 mẫu ruộng của người dân trong xã để trồng cây màu, cây lúa, bước đầu cũng cho hiệu quả kinh tế cao.

TRẦN TUẤN



Cơ sở mây tre đan của chị Nguyễn Thị Duy, thôn 1 Đồng Hòa (xã Thụy Phong).

VŨ BÌNH

# Hiệu quả từ sử dụng năng lượng tiết kiệm

**S**ử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bể biogas... là những hoạt động thiết thực mà người dân xã Vũ Bình (Kiến Xương) đang thực hiện nhằm góp phần giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường.

Trước đây khi vào mùa đông, bình quân mỗi tháng gia đình ông Bùi Văn Tiên ở thôn Mộ Đạo 2 sử dụng hết 500.000 đồng tiền điện, nhưng từ khi lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời thì tiền điện hàng tháng giảm xuống còn 350.000 - 400.000 đồng/tháng. Ông Tiên cho biết: Có những thời điểm nhà đông người, bình nước nóng cảm điện, bình

đủ dùng, phải đun thêm nước nóng trên bếp gas để sử dụng. Năm 2016, gia đình tôi lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời với chi phí 6 triệu đồng, nhờ vậy có nước nóng dùng quanh năm mà không lo đến chi phí tiền điện. Bên cạnh đó, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong gia đình tôi đều sử dụng bóng đèn led có công suất phù hợp với từng khu vực chiếu sáng. Các thiết bị điện tử gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa tôi đều lựa chọn công nghệ tiết kiệm điện và có thông số của nhãn năng lượng được dán trên các thiết bị nhằm tiết kiệm điện cho gia đình.

Còn với gia đình ông Bùi Văn Hải ở thôn Mộ

Đạo 3 cũng tiết kiệm đáng kể chi phí chất đốt của gia đình nhờ sử dụng bể biogas trong chăn nuôi. Ông Hải cho biết: Nhà tôi thường xuyên nuôi 3 con trâu, 2 con lợn nái và vài chục con gia cầm. Chất thải chăn nuôi hàng ngày được tôi thu gom đưa vào bể biogas xử lý không chỉ hạn chế được ô nhiễm môi trường mà còn tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Bình quân mỗi ngày bể biogas cung cấp khoảng 8kg khí đốt, nhờ vậy mà từ năm 2014 đến nay, mỗi tháng nhà tôi tiết kiệm được một khoản tiền vì không phải mua bình gas về đun nấu.

Gia đình ông Tiên, ông Hải chỉ là hai trong rất nhiều hộ gia đình của xã Vũ Bình

thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Ngô Thanh Tuấn, công chức xây dựng - giao thông - công thương xã Vũ Bình cho biết: Để nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, thói quen sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả cho người dân, thời gian qua, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị từ xã đến thôn; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình điển hình... Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình tổ chức các buổi tuyên truyền về chương trình tiết

kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; giới thiệu về bóng đèn led, bóng đèn compact tiết kiệm điện và những địa chỉ tin cậy cung cấp thiết bị chiếu sáng; hỗ trợ chi phí, ngày công cho các hộ dân xây dựng bể biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi. Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã hỗ trợ chi phí cho 12 hộ dân trong xã lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời (hỗ trợ 500.000 đồng/hộ); tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 220 người dân. Qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, liên tục, giúp hộ gia đình và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện tốt

chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua các giải pháp cụ thể mà nhân thức và hành động của người dân về sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả chuyển biến rõ rệt. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã có gần 110 hộ dân lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời; hơn 100 hộ dân xây dựng bể biogas xử lý chất

thải trong chăn nuôi và tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt cho gia đình; hầu hết các hộ dân đều sử dụng bóng đèn và các thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình.

THANH HUYỀN



Gia đình ông Bùi Văn Tiên ở thôn Mộ Đạo 2, xã Vũ Bình (Kiến Xương) tiết kiệm chi phí tiền điện nhờ lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời.